



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
13 มีนาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 13 มี.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 23,584 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,184,825 ราย เสียชีวิต 66 ราย เสียชีวิตสะสม 23,709 ราย รักษาหายเพิ่ม 22,333 ราย รักษาหายสะสม 2,933,780 ราย ยังรักษาอยู่ 227,336 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 456,306,908 (+1,248,562) ราย เสียชีวิต 6,061,682 (+4,400) ราย รักษาหาย 390,154,967 (+1,139,714) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ **เกาหลีใต้** รายงานผู้ติดเชื้อรายวัน 383,665 คน สูงสุดตั้งแต่เกิดการระบาด คาดว่าการระบาดจะถึงจุดสูงสุดในไม่กี่วันนี้ และตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค.เป็นต้นไป ชาวเกาหลีใต้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว และนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศไม่ต้องกักตัว ยกเว้นผู้มาจากปากีสถาน อุซเบกิสถาน ยูเครน และเมียนมา **เวียดนาม** พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่วันเดียวเกือบ 1.7 แสน **จีน** รายงานผู้ติดเชื้อโควิดรายวันในประเทศสูงสุดครั้งใหม่เกิน 1,500 คน

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. หลักเกณฑ์การรักษา

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ)

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เน้นบริหารจัดการโควิด 19 โดยให้ผู้ติดเชื้อเข้าถึงการดูแลรักษาทุกระดับอาการ หลังกรม.เห็นชอบหลักเกณฑ์เบิกจ่าย ผู้ป่วยสีเหลือง สีแดงตามเกณฑ์ที่ สพฉ.กำหนด รักษาได้ทุกที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนผู้ป่วยสีเขียวรักษาฟรีที่สถานพยาบาลในเครือข่ายสิทธิบัตรทองหรือประกันสังคม หรือสิทธิข้าราชการ หากอาการเปลี่ยนเป็นระดับสีเหลืองหรือสีแดง ให้ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่นโดยใช้สิทธิ UCEP Plus กรณีผู้ป่วยโควิด 19 หรือ UCEP Plus เริ่มวันที่ 16 มีนาคมนี้ ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่ติดเชื้อโควิดกลุ่มสีเขียว สามารถเข้าโรงพยาบาลคู่สัญญาของประกันสังคมได้ทุกแห่ง ไม่จำเป็นต้องเป็นโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนไว้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนสิ้นสุดการรักษ ส่วนกรณีกลุ่มสีเหลืองหรือสีแดงเข้าโรงพยาบาลได้ทั้งรัฐและเอกชน โดยประกันสังคมร่วมจ่ายทั้งหมด

#### 2. ประกันสังคมเปิดบริการ "เจอ แจก จบ"

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์, thebangkokinsight, sondhitalk, thailandplus)

- นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยกรณีจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด 19 กลุ่มสีเขียวเข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยนอก "เจอ แจก จบ" ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2565 จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 1,000 บาทต่อราย ครอบคลุมค่าบริการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวในการแยกกักตัวที่บ้าน, ค่ายา, การประสานติดตามอาการเมื่อให้การดูแลครบ 48 ชั่วโมง, การส่งต่อเมื่อผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง ส่วนค่าบริการสำหรับการให้คำปรึกษาหรือการดูแลรักษาเบื้องต้น จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 300 บาทต่อราย หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 6 และกด 7 ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ทุกวัน

#### 3. โอมิครอน" กลายพันธุ์ใหม่ "BA.2.2

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, เดลินิวส์ ผู้จัดการ จส.100 ศูนย์ข่าวแปซิฟิก thainews)

- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สายพันธุ์โอมิครอน "BA.2.2" (B.1.1.529.2.2) จากฮ่องกง ว่า การระบาดใหญ่ระลอกล่าสุดของโอมิครอนบนเกาะฮ่องกง อาจเป็นสาเหตุให้เกิดสายพันธุ์ใหม่ "BA.2.2" หรือ B.1.1.529.2.2 ที่มีการกลายพันธุ์เด่นตรงหนามแหลม ทำให้อัตราผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ในฮ่องกงสูงที่สุดในโลก โดยมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยในรอบ 7 วันอยู่ที่ 30 คนต่อประชากร 1 ล้านคน ขณะที่ประเทศไทยอยู่ที่ 0.85 คนต่อประชากร 1 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ผู้ที่ยังไม่ฉีดวัคซีนจึงควรรีบไปฉีด

ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ฮ่องกงและทั่วโลกกำลังรวบรวมข้อมูล BA.2.2 ใน 6 ประการ คือ 1. การกลายพันธุ์มากกว่า BA.2 หรือไม่ 2.เบื้องต้นพบการกลายพันธุ์ไป 2 ตำแหน่งที่ไม่พบในสายพันธุ์หลักและสายพันธุ์ย่อยอื่น ๆ 2. การแพร่ระบาดรวดเร็วกว่า BA.2 หรือไม่ 3.ความรุนแรงของโรค (severity) เมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่น ๆ 4.การด้อยประสิทธิภาพของวัคซีน 5.ประสิทธิผลยารักษาโมโนโคลนอลแอนติบอดีตัวล่าสุด "โซโทรวิแมบ" (Sotrovimab) ที่ใช้ต่อต้านโอมิครอน เพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าสู่เซลล์ของระบบทางเดินหายใจ 6. เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มีอัตราผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ในฮ่องกงสูงที่สุดในโลกหรือไม่

ทั้งนี้ ไทยยังไม่พบ BA.2.2 ในประเทศ สิงคโปร์พบ 11 ราย ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ฯได้เริ่มพัฒนาชุดตรวจ BA.2.2 แล้ว คาดจะแล้วเสร็จในอีก 2 สัปดาห์

#### 4. โอมิครอนติดพื้นผิว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิศรา, แนวหน้า, thaiPBS, kapook, จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, topnews, sapook, springnews)

-ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ไปโอเทค สวทช. ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ผลการทดลองจากทีมวิจัยในห้องปฏิบัติการเปรียบเทียบความเสถียรของไวรัสบนพื้นผิวชนิดต่างๆ ระหว่างโอมิครอนกับสายพันธุ์ดั้งเดิม พบว่า ไวรัสทั้ง 2 สายพันธุ์จะสูญเสียสภาพการติดเชื้อไปประมาณ 10 เท่าเกือบทันทีที่อยู่บนร่างกายและไปติดอยู่บนพื้นผิวต่างๆ แต่หลังจากนั้น สายพันธุ์โอมิครอนมีแนวโน้มจะอยู่บนพื้นผิวอย่างน้อย 3 ชนิด คือ สเตนเลส พลาสติก และแก้ว ได้นานกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม โดยอยู่ได้นานถึง 7 วัน ในสภาวะความชื้นและอุณหภูมิที่ทำการทดลอง แต่บนพื้นผิวกระดาษไวรัสเสียสภาพไวกว่า และอยู่ได้ไม่นานพอๆกัน การทดลองนี้ ไม่ได้เปรียบเทียบไวรัสในสภาวะอยู่ในอากาศ หรือ aerosol ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่โอมิครอนอาจจะอยู่ในอากาศได้นานกว่าปกติ ซึ่งอาจอธิบายความสามารถในการแพร่กระจายของไวรัสได้ไวและรวดเร็ว

#### 5. จัดสถานที่สอบสำหรับนักเรียนติดโควิด-เสี่ยงสูง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, บ้านเมือง, กรุงเทพธุรกิจ, voicetv., workpointtoday, innnews, thaigov)

-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ผู้ปกครอง เด็กนักเรียน และครู ต่างแสดงความดีใจและขอบคุณ นายกรัฐมนตรี ที่มีนโยบายไม่ตัดสิทธิ์นักเรียนที่ติดโควิด ทั้งที่มีอาการเล็กน้อย หรือไม่มีอาการ และอยู่ระหว่างการรักษา รวมถึงกลุ่มเสี่ยงสูงให้สามารถเข้าสอบเรียนต่อภายใต้มาตรการที่ศบค.กำหนด ทำให้เข้าสอบโดยไม่เสียสิทธิ ทั้งการสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การสอบ NT O-net และสอบ GAT PAT ในวันที่ 12-13 มี.ค. ล่าสุดการจัดสอบในระบบ TCAS สำหรับนักเรียนที่ติดเชื้อ โควิด 19 กลุ่มอาการสีเขียวและกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง พบว่านักเรียนลงทะเบียนแล้วถึง 1,712 คน ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้คือประมาณ 730 คน โดยมีสนามสอบพิเศษ 6 สนามสอบหลัก ทุกภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง กทม. คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และภาคใต้ คือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงมีอีก 1 สนามสอบพิเศษเฉพาะของจังหวัดจันทบุรี และล่าสุดมีการเปิดสนามสอบพิเศษของจังหวัด รวม 18 จังหวัด รวมสนามสอบทั้งหมด 24 สนามสอบ

ด้านนายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขาธิการรมว.อว. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดอว. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบที่โรงเรียนสตรีศรีสะเกษ และโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ โดยได้รับรายงานจากสนามสอบทั่วประเทศ พบว่า มีความเรียบร้อยดี มีการจัดระบบการสอบ การคัดกรองและมาตรการดูแลความปลอดภัย นักเรียนที่ติดเชื้อโควิด 19 กลุ่มสีเขียวและกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงอย่างดี ทั้งนี้ มีการจัดห้องสอบพิเศษแยกเป็น 4 ห้อง ได้แก่ ห้องที่ 1 สำหรับกลุ่มที่มีอาการเจ็บป่วยทั่วไปและผู้พิการ ห้องที่ 2 สำหรับผู้ที่อุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส และมีอาการไอจามและน้ำมูก ห้องที่ 3 สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง หรืออยู่ในช่วงกักตัวรอดูอาการ และห้องที่ 4 สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด โดยจะมีอาจารย์พยาบาลคอยคัดกรองและสอบถามอาการเบื้องต้นก่อนจัดเข้าห้องสอบ นอกจากนี้ ข้อสอบยังมีการปิดผนึกถึง 4 ชั้น เมื่อนักเรียนทำข้อสอบเสร็จจะนำมาอบโอโซนก่อนแล้วจึงนำส่งให้ผู้ตรวจต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, บ้านเมือง, กรุงเทพธุรกิจ)

-นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน้าที่คุมสอบTCAS 65 ที่ยิมเนเซียม 4 ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

#### 6. ผลกระทบหลังฉีดวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sondhitalk)

- นายสุเทพ บัวกิ่ง ชายชาวกระบี่ วัย 60 ปี ฐานะยากจน ฉีดวัคซีนโควิดเข็มสามได้เพียง 2 วัน เส้นเลือดแดงใหญ่โป่งพอง ฉีกขาด ชักขาขาดเลือด กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ด้านแพทย์ รพ.กระบี่ แจ้งว่าอาการดังกล่าวเกิดจากโรคประจำตัวของนายสุเทพเอง ซึ่งก่อนรับวัคซีนแพทย์ไม่เคยตรวจร่างกายให้แต่อย่างใด และนายสุเทพก็ไม่เคยมีโรคประจำตัวใด ๆ มาก่อน เบื้องต้นทำเรื่องขอเงินเยียวยาเกือบ 60 วันแล้ว ซึ่งจะติดตามถามความคืบหน้าในการเยียวยาจากผู้เกี่ยวข้องต่อไป.

#### 7. โควิด'ศรีสะเกษเกมส์'

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, sondhitalk, ผู้จัดการ, topnews )

- ความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์" ที่พบผู้ติดเชื้อกว่า 100 รายแล้วนั้น ล่าสุด นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา กทท. กล่าวว่า ปัญหาหนึ่งคือส่วนใหญ่ไม่ยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรการป้องกันโควิด 19 ที่วางไว้ โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ติดตามนักกีฬา ทั้งกองเชียร์ เจ้าหน้าที่ทีม คนรับรถ รวมไปถึงผู้สื่อข่าวด้วย หลังจากนั้นต้องกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ติดเชื้อรายวันลดลง. โดยออกกฎ "ประตู 3 บาน" คือ 1.ตรวจหาเชื้อแบบ ATK จากต้นทางพร้อมผลรับรอง 2.จัดจุดคัดกรองเพื่อตรวจหาเชื้อให้กับนักกีฬาและ

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

ผู้เกี่ยวข้อง ที่เดินทางเข้ามาที่จังหวัดศรีสะเกษ 3 จุด ได้แก่ เกาะกลางน้ำ, โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และ 3.ตรวจหาเชื้อทุก 3 วัน ทั้งนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้อง ระหว่างแข่งขันกีฬาทั้ง 2 รายการ

สสจ.ศรีสะเกษ รายงานเมื่อวันที่ 11 มีนาคม มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจ ATK อีก 3,555 ราย พบติดเชื้อ 24 ราย จำแนกเป็นนักกีฬา 14 คน, เจ้าหน้าที่ 7 คน และอื่นๆ อีก 2 ราย ส่วนยอดผู้ติดเชื้อรวมนับตั้งแต่วันที่ 3-11 มีนาคม อยู่ที่ 139 ราย แยกเป็นนักกีฬา 67 ราย, เจ้าหน้าที่ 56 ราย และอื่นๆ 15 ราย พบติดเชื้อคิดเป็น 0.83 % จากการตรวจ ATK รวม 16,717 เคส

## 8. ติดโควิดยกบ้าน12คน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (มติชน เดลินิวส์ ข่าวสด สำนักข่าวไทย Nationtv.innnews)

- ที่ จ.ปทุมธานี แฟนเพจเฟซบุ๊ก "สายไหมต้องรอด" ได้รับการติดต่อจากครอบครัวหนึ่งที่พักอาศัยอยู่ภายในบ้านย่านคลอง 3 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ว่ามีผู้ติดโควิด 19 กันทั้งครอบครัว 12 คน เป็นเด็ก 11 คน ผู้ใหญ่ 1 คน โดยเด็กทั้งหมดเป็นญาติกัน มีอายุตั้งแต่ 5-15 ปี หลายคนมีไข้สูงถึง 40.5 องศาเซลเซียส โดยหญิงสาวเจ้าของบ้าน และเป็นแม่ของเด็ก 5 คนก็ติดโควิดเช่นกัน กล่าวว่าได้ติดต่อไปยังสายด่วนขอความช่วยเหลือส่งรถพยาบาลมารับ เนื่องจากเด็ก 1 คนมีโรคประจำตัวคือโรคซีก แต่เจ้าหน้าที่ที่รับสายแจ้งกลับมาว่า รอให้น้องซีกก่อน ค่อยอุ้มไปโรงพยาบาล จึงติดต่อเพจสายไหมต้องรอดแทน ก่อนหน้านี้ได้แจ้งลงทะเบียนไปแล้ว 2 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 4 และ 6 มีนาคม แต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาช่วยเหลือ ด้านทีมงานสายไหมต้องรอดได้นำยาลดไข้ สำหรับเด็ก ยาแก้ไอ ยาละลายเสมหะ และฟ้าทะลายโจร ให้ไว้รับประทานรักษาอาการ พร้อมแนะนำคู่มือการทานยาเพื่อรักษาอาการในเบื้องต้น

## 9. Long Covid

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด)

- รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก เผยถึงอาการลองโควิด ว่า เพื่อนร่วมงานได้ติดตามผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ออกจากรพ.ช่วงเดลด้าราว 300 คน โดย 1 ใน 3 อาการไม่รุนแรง พบกลุ่มอาการผิดปกตินานเกิน 3 เดือนหรือลองโควิดเกือบครึ่งหนึ่ง (มีอาการอย่างน้อยหนึ่งอย่าง) ที่พบบ่อยคือ เหนื่อยง่าย (60%) ผอมลง (36%) และ อ่อนเพลีย (30%) โดยคนที่ป่วยโควิดรุนแรงมีโอกาสเกิดลองโควิดมากกว่าคนที่อาการน้อยสองเท่า ที่น่าสนใจคือ คนที่ได้รับวัคซีนโควิด แม้เพียงหนึ่งเข็ม จะมีโอกาสเกิดลองโควิดน้อยลง 40% นอกจากนี้ได้ตรวจผู้ป่วยหลังฟื้นจากโอมิครอน 2 ราย แม้ไม่ป่วยหนักและฟื้นตัวเร็ว แต่ทั้งคู่ยังมีปัญหาการนอนต้องใช้ยานอนหลับมากกว่าสองเดือนแล้ว (ถ้าถึงสามเดือนจะเข้านิยามลองโควิด) ดังนั้นหากไม่ยากเสียต่อทั้งอัตราการเสียชีวิตจากโอมิครอน ที่ราว 0.1% หรืออัตราการเกิดลองโควิด ซึ่งคาดว่าไม่น่าถึง 20% (ลดจากเดลด้าราวอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง) ควรเข้ารับวัคซีนและเข็มกระตุ้นกันให้ครบ และไม่ปลดหน้ากากเมื่ออยู่ร่วมกับคนอื่นเวลาออกนอกบ้าน

## มาตรการ สธ. และประเด็นอื่น ๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, nationtv., สำนักข่าวอิศรา)

- เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคโควิด 19 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2565

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวอิศรา, Nationtv. )

- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความ ระบุว่า ตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาฯ ได้สร้างผลงาน องค์ความรู้ใหม่ เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติมากกว่า 20 เรื่อง งานที่เกี่ยวกับวัคซีน ได้เห็นผลเป็นที่ประจักษ์ และมีการนำไปใช้ในเชิงนโยบาย ตลอดจนเป็นแหล่งอ้างอิงของทั่วโลก โดยเฉพาะการให้วัคซีนต่างชนิดกัน หรือที่เรียกว่าสูตรไขว้ ผลที่ได้เป็นที่ยอมรับแล้วว่า ได้ผลเท่าเทียมหรือมากกว่า การให้วัคซีนชนิดเดียวกัน และมีการศึกษาวิจัยมาสนับสนุนอีกมากมาย งานวิจัยดังกล่าวขณะนี้ได้ลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีคุณค่าสูงระดับนานาชาติ 6 เรื่อง และอยู่ระหว่างการพิจารณาในวารสารนานาชาติอีก 4 เรื่อง ผลงานล่าสุดได้เผยแพร่ในวารสาร Journal of Infectious Disease (JID) เป็นงานที่ศึกษาโดยละเอียด การให้วัคซีนเข็ม 3 ต่างชนิดกัน หลังจากได้รับวัคซีนเชื้อตายมาแล้ว 2 เข็ม ข้อมูลที่ได้ใช้อ้างอิงได้ในระดับนานาชาติ ในวารสารที่มีคุณค่า high impact ขอบขอบคุณทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนงบประมาณ และอาสาสมัครที่ร่วมในโครงการมาโดยตลอด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ผู้จัดการ

- ที่ศูนย์การประชุมเมืองทองธานี ในงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 22 หัวข้อ “Towards Scaling Up and Resilience in Healthcare” จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ.

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี.สาธารณสุข กล่าวตอนหนึ่งในการปาฐกถาพิเศษ “ระบบสุขภาพไทยเดินต่ออย่างไร” ว่า โรคโควิด 19 ที่ยังไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดตรงไหน ถ้าจะมองเป็นวิกฤตก็ได้ แต่ตนมองว่าเป็นโอกาสใหญ่ที่ทำให้มีหลายอย่างปรับตัวได้ดี ที่ไม่เคยทำได้ก็สามารถทำได้ เช่น การร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลิตอุปกรณ์ป้องกันโรคขึ้นเอง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ในประเทศ ทั้งชุด PPE หน้ากากอนามัย และอื่นๆ ทำให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพ โดยเฉพาะการทำงานของสถานพยาบาล ตั้ง รพ.สนามได้ภายในสัปดาห์เดียว เกิดระบบดูแลตัวเองที่บ้าน ศูนย์กักตัวชุมชน ซึ่งมีศักยภาพและประชาชนยอมรับ ดังนั้นโรคระบาดครั้งนี้ถึงเป็นวิกฤติ แต่เห็นความสำเร็จในการรับมือของทั้งผู้นำในเชิงนโยบาย คนทำงานหน้าด่านทุกสาขาวิชาชีพความร่วมมือทุกภาคส่วน เกิดระบบสุขภาพวิถีใหม่ ซึ่งน่าชื่นชม</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>- ร.อ.หญิง สวิส รั้งสรรค์สวัสดิ์ ผู้ช่วย โฆษก กอ.รมน.เปิดเผยว่า กอ.รมน.ได้จัดบุคลากรสนับสนุน สปสช. ในการทำหน้าที่รับลงทะเบียนผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่รักษาตัวอยู่บ้าน (HI) ศูนย์พักคอยชุมชน (CI) ต่างๆ ที่โทรศัพท์ติดต่อเข้ามา ผ่านทางบริการสายด่วน 1330 หรือผ่านแอปพลิเคชันไลน์ของ สปสช. มีผู้ตอบรับและอาสาเข้ามาทำหน้าที่จำนวนมาก หลังจากเมื่อวันที่ 11 มี.ค. กอ.รมน. ได้สนับสนุนห้องประชุมชั้น 3 อาคารรัตนฤดี เขตดุสิต กทม. เป็นสถานที่ฝึกอบรม</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยโพสต์)</p> <p>- เจ้าหน้าที่อำเภอป่าโมก เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรป่าโมกและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าโมก ได้รับแจ้งเหตุจากเวรรักษาความปลอดภัย ศูนย์พักคอยและแยกกักตัวผู้ป่วยโควิด วัดโบสถ์วรดิตถ์ อำเภอป่าโมก ว่า มีผู้ป่วยโควิดเป็นชาย อายุ 63 ปี ซึ่งมีอาการติดเชื้อเรื้อรัง หลบหนีจากที่บำบัดรักษาและเดินไปยังตลาดเทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ทำให้ชาวบ้านหวาดกลัว วนไปทั้งตลาด เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ป่วยดังกล่าวกลับเข้าสู่สถานกักตัว พร้อมทั้งให้เทศบาลตำบลป่าโมกมาทำการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณที่คนใช้เดินผ่านทันที</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์(ข่าวสด)</p> <p>- คุณหมอพยาบาลจังหวัดรังสิตเต็ม!! แต่งชุดสไปเดอร์แมน ยอดมนุษย์- ซูเปอร์ฮีโร่ และชุดมาสคอตตัวการ์ตูนต่างๆ สร้างสีสันและบรรยากาศผ่อนคลายให้เด็กๆ ที่มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็มแรก</p> <p>- ททท. มอบรางวัล The Best of SHA Awards 2021 แก่สุดยอดสถานประกอบการมาตรฐาน SHA 160 ราย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)</p> <p>- กรมราชทัณฑ์เผยผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดรักษาหายแล้วกว่า 96%</p>	
<b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน ) เว็บไซต์ ( )</p> <p>- ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี สถานที่จัดงาน การประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ 5 และปฐกถาพิเศษ เรื่อง กัญชา กัญชงไทย ความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจของชาติ ซึ่งเป็นวันที่ 2 โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2565 ผู้เข้าร่วมงานสนใจร่วมรับฟังความรู้ การสาธิต ฝึกปฏิบัติการ มีการทำยาหม่องผสมกัญชา การทำพืมน้ำมันผสมกัญชา การเตรียมดินปลูกกัญชา เป็นต้น ด้านผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ด้านกัญชา กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์จากกัญชาทุกตัวมีประโยชน์มาก และได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ คิดว่ากัญชามีประโยชน์มาก อยากให้สนับสนุนทุกบ้านได้ปลูกกัญชา และผู้ประกอบการก็ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาวางจำหน่ายให้มากขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกแก่ประชาชนต่อไป</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ( topnews )</p> <p>- เตรียมต้อนรับ "อนุทิน ชาญวีรกูล " ลงพื้นที่อยุธยา ประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ 18-20 มี.ค. แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกัญชากัญชง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ( ข่าวสด ผู้จัดการ อัมรินทร์ทีวี ch7 nationtv. )</p> <p>- เจ้าอาวาส วัดบ้านละลมพูน ต.โพสาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ จัดโรงงานสมุนไพร 'น้ำกัญชา' แจกทั้งพระ-โยม ในงานเทศน์มหาชาติ หวังให้ชาวบ้านสุขภาพดี อารมณ์ดี มากกว่าการดื่มกาแฟ-น้ำหวาน</p>	
<p><b>นิตยสารสหรัฐอเมริกาจัดอันดับรพ.ไทย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ข่าวสด ) เว็บไซต์ ( เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ ประชาชาติธุรกิจ สำนักข่าวไทย thailandplus nationtv.)</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เปิดเผยว่า นิตยสารข่าวรายสัปดาห์ของสหรัฐอเมริกา "Newsweek" ได้จัดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2565 หรือ The World's Best Hospitals 2022 ใน 27 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฝรั่งเศส อิตาลี เป็นต้น รวมถึงประเทศไทยด้วย มี รพ.ที่ได้รับการจัดอันดับทั้งสิ้น 30 แห่ง ส่วนใหญ่เป็น รพ.ในภาคเอกชน โรงพยาบาลที่ได้อันดับที่ 1 คือ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และมี รพ.ในสังกัด สธ.ติดอันดับ 5 แห่ง ได้แก่ รพ.ราชวิถี อันดับที่ 11 รพ.ขอนแก่น อันดับที่ 24 รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก อันดับที่ 25 รพ.สงขลา อันดับที่ 28 และ รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อันดับที่ 29 ซึ่งการประเมินและจัดให้อยู่ในอันดับ รพ.ที่ดีที่สุดในประเทศไทยดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดและสะท้อนว่า รพ.สังกัด สธ.มีศักยภาพในการให้บริการ ทั้งในสายตาของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และประชาชน ซึ่ง สธ.จะยังเดินหน้าพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่อง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ถ่ายโอน รพ.สต.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์)</p> <p>- นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในฐานะประธานคณะกรรมการการ (กมธ.) การสาธารณสุข วุฒิสภา เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการฯ ได้ประชุมติดตามเรื่องการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ รพ.สต. ให้ อบจ. ทั้งที่ได้ถ่ายโอนแล้ว และยังไม่ถ่ายโอน ซึ่งเชิญผู้แทนของ สปสช. และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มาให้ข้อมูล โดยคณะกรรมการฯ ได้ตั้งข้อสังเกตว่ามีการถ่ายโอน รพ.สต. ให้ อบจ. ที่ยังไม่มีความพร้อมเพียงพอ เพราะบุคลากรที่เกี่ยวข้องยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายโอนทั้งหมด และการถ่ายโอนในบางพื้นที่ ที่บุคลากรไม่ประสงค์โอนย้ายทั้งหมด หรือบุคลากรของ อบจ. ไม่มีคุณภาพ จะส่งผลกระทบต่อ การให้บริการประชาชนโดยตรง ทั้งนี้ การถ่ายโอน รพ.สต. จะต้องเกิดประสิทธิภาพที่ไม่ด้อยไปกว่าการให้บริการประชาชนในช่วงที่ผ่านมา เพื่อไม่ให้เกิดการดำเนินการดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญ.</p>	-
<p><b>ฉีดฮอโมนป้องกันกระดูกพรุนทางเพศ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยรัฐ ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง ร่าง พ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือที่ใช้ความรุนแรง ว่า ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของวุฒิสภา โดยร่างกฎหมายดังกล่าวจะเป็นการป้องกันภัยคุกคามทางเพศและความรุนแรงต่างๆ รวมทั้งการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการใช้หลักทางจิตวิทยา และมาตรการทางการแพทย์ เพื่อการป้องกันในผู้ต้องหาที่ได้กระทำความผิดซ้ำ เช่น การใช้ยา การฉีดฮอโมนลดความต้องการทางเพศ หรือฉีดให้ฝ่อ ควบคู่กับมาตรการทางกฎหมายใส่อุปกรณ์ติดตามตัว และมีเจ้าหน้าที่คุมประพฤติติดตามดูแล เพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้หญิงและเด็ก ส่วนในประเด็นที่สังคมมีการถกเถียงเรื่องการฉีดให้ฝ่อ นั้น ทำโดยพลการไม่ได้ ต้องมีความเห็นจากแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ต้องร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ดำเนินการ โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างน้อย 2 คนมีความเห็นพ้องต้องกัน และได้รับความยินยอมจากผู้กระทำความผิดด้วย ส่วนค่าใช้จ่าย 100,000 บาทต่อรายนั้น คิดว่าคงมีไม่กี่คนที่ต้องฉีด และขั้นตอนไม่ได้เร็วหรือง่าย ซึ่งการที่เราไม่ทำ EM และอาสาสมัครคุมประพฤติ ก็สามารถช่วยในเรื่องนี้ได้มากอยู่แล้ว</p>	-
<p><b>งาน'เอ็กซ์โป 2022'มหกรรมสุขภาพใหญ่ที่สุดแห่งปี</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์(bluechipthai)</p> <p>- สธ. ร่วมหน่วยงานพันธมิตร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ สสส. จัดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 (Thailand International Health Expo 2022) มหกรรมสุขภาพใหญ่ที่สุดแห่งปี ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ภายใต้แนวคิด “สร้างสุขภาพ เสริมเศรษฐกิจ เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน” เพื่อแสดงศักยภาพ ความพร้อมด้าน เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขของไทย ยกกระดับและเพิ่มมูลค่าให้แก่ สมุนไพรไทย การแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาไทย เชื่อมโยงธุรกิจสุขภาพกับทั่วโลก ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโลก โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. เป็นประธานเปิดงานในวันที่ 17 มีนาคม 2565 พร้อมปาฐกถาพิเศษจาก ดร.เท็ดรอส อัดฮานอม กีบรีเยซุส (Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus) ผู้อำนวยการใหญ่ องค์การอนามัยโลก (WHO) ที่จะมาประกาศประกาศความเชื่อมั่นในสถานการณ์โรคโควิด 19 และระบบวัคซีนของโลก</p>	-
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์(ผู้จัดการ )</p> <p>-กรณีที่มีข้อความชวนเชื่อระบุว่า ยาสีฟันซ่อมแซมฟันผู้รักษาได้ 99.8% ไม่ต้องพบทันตแพทย์ ทางอย.ได้ตรวจสอบข้อมูล และชี้แจงว่า ยาสีฟันตามที่ปรากฏนั้นไม่พบข้อมูลการจดแจ้งเครื่องสำอาง และไม่มีฉลากภาษาไทย ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย ทั้งนี้ ยาสีฟันจัดเป็นเครื่องสำอางที่ใช้เพื่อทำความสะอาดฟันและช่องปากในชีวิตประจำวัน ไม่สามารถมีผลซ่อมแซมฟันในฟันได้ หรือมีผลซ่อมแซมฟันผู้ได้ถึง 99.8% ฉะนั้นจึงเป็นข้อความที่เป็นเท็จ โอ้อวดเกินจริงและทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอาง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ )</p> <p>-จากการโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ Natto-Serra ช่วยลด-สลายการเกิดลิ่มเลือดอุดตันได้ อย. ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. ทั้งนี้หากผู้ป่วยหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมารับประทาน เพื่อหวังผลในการลด-สลายลิ่มเลือดอุดตันอาจเสียเงินเปล่า และเสียโอกาสในการรักษา ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย และการรักษาที่ถูกต้อง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ )</p> <p>-จากการโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ ProArgininePlus มีส่วนผสมจากกรดอะมิโน L-arginine ช่วยลดปัญหาเส้นเลือดอุดตัน ทางอย. ได้ชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ขออนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งในการยื่นขออนุญาต ไม่มีการยื่น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ข้อมูลประสิทธิผลในการลดเส้นเลือดอุดตันตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างไร</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ( ผู้จัดการ )</p> <p>-จากการกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ D-POT ดีทีออกซ์ปอด ต้านไวรัสและแบคทีเรีย ทาง อย. ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีการยื่นข้อมูลประสิทธิผลในการต้านไวรัสและแบคทีเรีย และดีทีออกซ์ปอด ตามที่กล่าวอ้างไว้ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นไม่มีผลในการบำบัด บรรเทา หรือรักษาโรค และต้องแสดงค่าเตือนดังกล่าวบนฉลาก</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์(ผู้จัดการ thailandplus)</p> <p>-กรณีที่มีการแชร์ข้อมูล ใส่รองเท้าส้นสูงเป็นเวลานาน เสี่ยงหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า การสวมรองเท้าส้นสูง หรือความสูงของรองเท้า ไม่มีผลทำให้เกิดกระดูกกดทับเส้นประสาท แต่กล้ามเนื้อต้องรับน้ำหนักในการพยุงร่างกายให้อยู่ในท่าทางต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้ผู้สวมใส่รองเท้าส้นสูงเป็นเวลานาน มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือรู้สึกได้</p>	